

ที่ ศธ ๐๗๐๘๗/๑๙๖๐



สำนักงาน สกร.จังหวัดสงขลา  
ถนนรามวิถี อำเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหาดใหญ่

อ้างถึง หนังสือ สกร.อำเภอหาดใหญ่ ที่ ศธ ๐๗๐๘๗.๑๖/๙๓๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ ฉบับ  
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหาดใหญ่ แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อ  
ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ความ  
แจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ จึงขอให้สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ผลการรับสมัครบุคคลโดยการติดประกาศและ  
ขึ้นหน้าเว็บไซต์สถานศึกษา พร้อมทั้งแจ้งผลการสมัครไปยังบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดสรรโดยวิธีการสัมภาษณ์  
เพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหาดใหญ่ โดยดำเนินการดังนี้

๑. ให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศฯ รายงานตัว ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา  
ชั้น ๑ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. โดยนำบัตรประชาชนมาแสดงต่อ  
เจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการคัดสรร หากผู้สมัครท่านใดไม่รายงานตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

๒. การสัมภาษณ์บุคคลเริ่มต้น เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ในการนี้ ขอให้ดำเนินการตามวิธีการและขั้นตอนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ  
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกษร ธาณิรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา

กลุ่มอำนาจการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐๗๔ ๓๑๒ ๕๙๖

โทรสาร ๐๗๔ ๓๒๓ ๗๑๓

E-Mail : [Songkhla@nfe.go.th/](mailto:Songkhla@nfe.go.th/)



ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา  
เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาฯ)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ประกาศรับสมัคร  
จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหาดใหญ่ ตำแหน่ง  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาฯ) ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลง ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกจ้างเหมาบริการดำเนินงานของส่วน  
ราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหาดใหญ่ เป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อยและถูกต้อง ตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่องมอบ  
อำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้  
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ข้อ.๖ การจ้างและการบอกเลิกสัญญาจ้างฯ  
ข้อ. ๔๑ การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการ  
เรียนรู้กรุงเทพมหานครฯ (๑) การจัดทำแผน การสั่ง การให้ความเห็นชอบ การอนุมัติ การแต่งตั้ง การทราบผล  
ฯ (๒) การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง โดยวิธีประเภชิวขนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ ประกอบ  
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอประกาศผู้มี  
สิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. นางกรรณก ทิพย์ดนตรี

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา ขอให้บุคคลที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการ  
คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมวัฒนา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา ชั้น ๑ ซึ่งมี  
รายละเอียดดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกรายงานตัวในวันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา  
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น. หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนำบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่  
กำหนด

๓. เริ่มคัดเลือก ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเกษร ฮานีรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา